



ที่ ศธ 04216/๖๖๖15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

1 พฤษภาคม 2555

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา  
ภายในประเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต /ผู้อำนวยการสำนัก  
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้มีการนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา  
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ  
22 ง วันที่ 24 มกราคม 2555 จึงส่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  
และเพื่อให้การบริหารงานบุคลากรเกี่ยวกับการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
และพัฒนา ภายในประเทศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานจึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๐๒/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๓  
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  
ภายในประเทศ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน และคำสั่ง  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๔๘๑/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑  
เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ  
ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน และให้ใช้คำสั่งฉบับดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  
นี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.0 2288 5634

โทรสาร 0 2281 0503



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 1481 / 2551

เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลากรเกี่ยวกับการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 47/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 34 แห่งระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศของลูกจ้างประจำ โดยได้รับค่าจ้างปกติระหว่างลา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2541 จึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทน ในการ

1.1 อนุญาตให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษไปสมัครสอบคัดเลือก การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ ลงนามรับสัญญา การขยายระยะเวลา การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน รวมทั้งการคำนวณเงินเรียกชดใช้ทุนและเบี้ยปรับ กรณีผิดสัญญา การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

1.2 อนุญาตให้ข้าราชการในสถานศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไปสมัครสอบคัดเลือก การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ กรณีไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ พ.ศ. 2547

/2. มอบอำนาจให้.....

2. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติราชการแทนในการอนุญาตให้ข้าราชการในสถานศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษาไปสมัครสอบคัดเลือก การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ และการลงนามรับสัญญาการขยายระยะเวลา การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน รวมทั้งการคำนวณเงินเรียกخذใช้ทุนและเบี้ยปรับ กรณีผิดสัญญา การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551



(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน